
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 
สมัยวิสามัญ สมัยที ่๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ 

วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ชั้น ๒   

................................................................................................. 
เริ่มประชุมเวลา : ๐๙.๒๕   นาฬิกา 

๑.  ผู้มาประชุม   จำนวน      ๒๒    คน 
๒.  ผู้ขาดประชุม  จำนวน       -      คน 
๓.  ผู้ลาประชุม  จำนวน         ๒     คน 
 
 

นายกิตติ  รัตนกรกาญจน์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ตรวจ
รายชื่อผู้มาประชุมแล้วเห็นว่า ครบองค์ประชุม จึงเชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าว
เปิดประชุมตามลำดับ ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 

 ๑.๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งท่ี ๑/๒๕๖๗ 

 นายสมมุ่ง  เยอสูงเนิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ชี้แจงต่อที่
ประชุมว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ กำหนดไว้ว่า  

“ข้อ  ๒๑  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ 
และจังหวัดทราบด้วย” 
 เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่น ได้มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไข
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหินดาด ได้รับทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกต่อประชุม 
 

ทีป่ระชุม          รับทราบ  
 

  ๑.๒ แจ้งความคืบหน้าโครงการสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านปราสาท  
 

 นายสมมุ่ง  เยอสูงเนิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้เชิญนายกฯ 
และเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ 
 

 นายศิริชัย ไขขุนทด นิติกร ชำนาญการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เกิดปัญหาใน
การบริหารจัดการโครงการสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านปราสาท โดยทางอำเภอด่านขุนทด 
ได้มีการเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ 
นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้   



-๒- 
 

 ๑. กำนันตำบลห้วยบง และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยบง ตกลงที่จะดำเนินการจัดทำ
ประชาคมชาวบ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยบง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ำบ้านปราสาท ว่าชาวบ้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวอย่างไร 
 ๒. หากชาวบ้านให้ความเห็นชอบในการดำเนินโครงการฯ ตามข้อ ๑. ทางสภา อบต. ห้วย
บง พร้อมที่จะมีมติให้รับโอนโครงการสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปราสาท มาให้ อบต. 
ห้วยบง บริหารจัดการ 
 ๓. หากสภา อบต. ห้วยบง ได้ให้ความยินยอมโดยมีมติรับโอนโครงการสถานีสูบน้ำด้วย
ระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปราสาท มาให้อบต. ห้วยบง บริหารจัดการเองแล้ว  สภา  อบต. หินดาด           
จะดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้โอนโครงการสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้าน
ปราสาท ให้ อบต. ห้วยบง บริหารจัดการ  

 เนื่องจาก อำเภอด่านขุนทด ได้มีหนังสือที่ นม ๐๗๑๘/๓๐๒๑ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๗ แจ้งว่า กำนันตำบลห้วยบงและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยบง ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคม
ชาวบ้านเกี่ยวกับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปราสาทแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๗ จึงได้แจ้งผลการประชุมประชาคม ให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องพิจารณาดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในส่วนการดำเนินการของสภาอบต. หินดาด เกี่ยบกับกรณีดังกล่าว จะต้องรอให้สภา อบต.    
ห้วยบง มีมติรับโอนโครงการสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปราสาทมาให้อบต. ห้วยบง 
บริหารจัดการเองก่อน สภา อบต. หินดาด จึงจะพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 
 

ทีป่ระชุม          รับทราบ  
 
   

ระเบียบวาระท่ี ๒ : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

  - สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม    
พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 

มติที่ประชุม          มีมติรับรอง    ๒๑   เสียง 
                        ไม่รับรอง        ๐ เสียง 
 งดออกเสียง     ๑ เสียง  (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑  การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง   
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  

 

 นายสมมุ่ง  เยอสูงเนิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้กล่าวต่อที่
ประชุมว่า ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ และข้อกฎหมาย ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

 

นายกิตติ  รัตนกรกาญจน์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  ได้ชี้แจง
ระเบียบ และข้อกฎหมาย ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้  

/ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย... 



-๓- 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ข้อ ๒๒/๑  เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย  
 เมื่อแผนพัฒนา ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู ้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า       
สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 

 นายสมมุ่ง  เยอสูงเนิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้กล่าวว่า ตามที่
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ และข้อกฎหมาย ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ ไปแล้ว นั้น ผมขอเรียนเชิญท่าน
นายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบครับ ขอเชิญครับ 
 

 นายสุวิช  คมพยัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า       
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลหินดาด โดยเฉพาะในส่วนของโครงการ
ที่เกินศักยภาพของหน่วยงาน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด    
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ 
- ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฎเอกสารที่แจกต่อที่ประชุม ครับ  

  

 นายสมมุ่ง  เยอสูงเนิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้สอบถามที่
ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค ์ทีจ่ะขออภิปรายหรือแสดงความเห็นหรือไม ่ครับ 

 

 ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์ที่จะขออภิปราย หรือแสดงความเห็น 
แต่อย่างใด 
 

 นายสมมุ่ง  เยอสูงเนิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้กล่าวต่อที่
ประชุมสภาว่า เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์ที่จะขออภิปราย หรือแสดงความเห็น เกี่ยวกับร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ดังกล่าว กระผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 
ในการพิจารณาเห็นชอบต่อไปครับ ครับ  
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ 
 เห็นชอบ     ๒๑  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ         ๐  เสียง 
 งดออกเสียง       ๑  เสียง  (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 

 
 

/ 3.2 การพิจารณาเห็นชอบร่าง... 



-๔- 
 

 3.2 การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ ่มเติม      
ครั้งที่ 1/2567 
 

นายสมมุ่ง  เยอสูงเนิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้กล่าวต่อที่
ประชุมว่า ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ และข้อกฎหมาย ให้ที่ประชุมได้รับทราบ  

 

นายกิตติ  รัตนกรกาญจน์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  ได้ชี้แจง
ระเบียบ และข้อกฎหมาย ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้  

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่ นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริการส่วน
ตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  
ให้ผู ้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวั น     
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 

 นายสมมุ่ง  เยอสูงเนิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้กล่าวว่า ตามที่
เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ และข้อกฎหมาย ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ ไปแล้ว นั้น ผมขอเรียนเชิญท่าน
นายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบครับ ขอเชิญครับ 
 

 นายสุวิช  คมพยัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า       
มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตตำบลหินดาด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเพิ่มเติม  
ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้อง
มีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ต่อไปครับ รายละเอียดปรากฎเอกสาร
ที่แจกต่อที่ประชุม  
 
 
 

/ นายสมมุ่ง  เยอสูงเนิน... 
 



-๕- 
 

 

  นายสมมุ่ง  เยอสูงเนิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้สอบถามที่
ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค ์ทีจ่ะขออภิปรายหรือแสดงความเห็นหรือไม ่ครับ 

 

 ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์ที่จะขออภิปราย หรือแสดงความเห็น 
แต่อย่างใด 
 

 นายสมมุ่ง  เยอสูงเนิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้กล่าวต่อที่
ประชุมสภาว่า เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์ที่จะขออภิปราย หรือแสดงความเห็น เกี่ยวกับ 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ดังกล่าว กระผมขอมติที่ประชุมสภาฯ    
ในการพิจารณาเห็นชอบต่อไปครับ ครับ 
 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/256๗ 
 เห็นชอบ     ๒๑  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ         ๐  เสียง 
 งดออกเสียง       ๑  เสียง  (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
 3.3 พิจารณากรณี บริษัท เอสพีเอ็มฟาร์ม จำกัด ขออนุญาตก่อสร้างฟาร์มไก่ในพื้นที่
บริเวณบ้านห้วยจรเข้ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 

 นายสมมุ ่ง  เยอสูงเนิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้กล่าวว่า 
เนื่องจากทาง บริษัท เอสพีเอ็มฟาร์ม จำกัด ไดข้ออนุญาตก่อสร้างฟาร์มไก่ในพ้ืนที่บริเวณบ้านห้วยจรเข้ ตำบล
หินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และทางคณะผู้บริหาร ได้นำเรื่องเสนอต่อสภา อบต. หินดาด 
เพื่อให้พิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยในวันนี้ได้มีตัวแทน ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสภาฯ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำเนินกิจการดังกล่าว ดังนั้น ผมขอเรียนเชิญท่านนายกฯ และผู้แทนบริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้      
ทีป่ระชุมสภาฯ ได้รับทราบครับ ขอเชิญครับ 

 

 นายสุวิช  คมพยัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า      
สืบเนื่องจากทางบริษัท เอสพีเอ็มฟาร์ม จำกัด ไดม้ีหนังสือขออนุญาตก่อสร้างโรงฟักไข่และฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่ 
ในพื้นที่บริเวณบ้านห้วยจรเข้ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งการดำเนินโครงการ
ดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลหินดาด  โดยทางบริษัทฯ ได้มีการ
จัดทำประชาคมชาวบ้านห้วยจรเข้ทั้ง ๕ หมู่บ้าน เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างแล้ว ดังนั้น ในวันนี้   
จึงได้นำเรื่องการขออนุญาตสร้างฟาร์มไก่ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นการขออนุญาตก่อสร้างโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหินดาด 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมครับ  
 

 นายจีระเดช ทาหว่างกัน ผู้แทน บริษัท เอสพีเอ็มฟาร์ม จำกัด ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า   
ในการก่อสร้างโรงฟักไข่และฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่ ในพ้ืนที่บริเวณบ้านห้วยจรเข้ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา นั้น ทางฟาร์มจะต้องมีการดำเนินการตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ 
จะต้องมาตรวจสอบฟาร์มก่อนมีการอนุญาตให้ประกอบกิจการ เช่น ต้องมีรั้วรอบขอบชิด มีบริเวณตรวจ 

/ ซากสัตว์... 
 



-๖- 
 

ซากสัตว์ อยู่ห่างจากหมู่บ้านและชุมชนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ โรงฟักไข่และฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่ที ่จะ
ก่อสร้าง มีระยะห่างจากชุมชนบ้านห้วยจรเข้ ตำบลหินดาด ประมาณ ๕ -๖ กิโลเมตร เป็นไปตามข้อกำหนด
ของกฎหมาย และทางฟาร์มจะมีการจ้างคนในพื้นให้มาทำงานในฟาร์ม มีการปลูกต้นไม้ในฟาร์มเพื่อสร้าง
ระบบนิเวศน์ รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ปรากฏตามจอโปรเจคเตอร์ที่แสดงต่อที่ประชุมสภาฯ  
 

 นายสมมุ่ง  เยอสูงเนิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้สอบถามที่
ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค ์ทีจ่ะขออภิปรายหรือแสดงความเห็นหรือไม ่ครับ 

 

 ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์ที่จะขออภิปราย หรือแสดงความเห็น 
แต่อย่างใด 
 

 นายสมมุ่ง  เยอสูงเนิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้กล่าวต่อที่
ประชุมสภาว่า เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์ที่จะขออภิปราย หรือแสดงความเห็น เกี่ยวกับ 
กรณี บริษัท เอสพีเอ็มฟาร์ม จำกัด ขออนุญาตก่อสร้างฟาร์มไก่ในพื้นที่บริเวณบ้านห้วยจรเข้ ตำบลหินดาด 
ดังกล่าว กระผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาเห็นชอบต่อไปครับ  
 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบกรณี บริษัท เอสพีเอ็มฟาร์ม จำกัด ขออนุญาตก่อสร้างฟาร์มไก่ใน
พ้ืนที่บริเวณบ้านห้วยจรเข้ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 เห็นชอบ     ๒๑  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ         ๐    เสียง 
 งดออกเสียง       ๑    เสียง  (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๔.๑ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2567 
 

  นายสุวิช  คมพยัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  ได้แจ้งต่อที ่ประชุมว่า       
ด้วย จังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (LPA) 
ประจำป ี2567  โดย อบต. หินดาด มีคะแนนผลการประเมิน ๙๔.๗๑ %  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๒ ความคืบหน้าการจัดงานเทศกาลวันหมูกระทะ ประจำปี ๒๕๖๘ 
 นายสุวิช  คมพยัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  ได้แจ้งต่อที ่ประชุมว่า      
การจัดงานเทศกาลวันหมูกระทะ ประจำปี ๒๕๖๘ ได้มีการเตรียมการในด้านต่างๆ โดยมีความคืบหน้าไปมาก
แล้ว เช่น  เรื่องถ่านที่ใช้ในงานหมูกระทะ ผ้าขาวม้า แก้วน้ำ ของชำร่วยต่างๆ วงดนตรีในงาน การขึ้นรูป
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลวันหมูกระทะ ประจำปี ๒๕๖๘ 
  

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

/ ๔.๓ การจัดงานประเพณี... 



-๗- 
 

๔.๓ การจัดงานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
  นายสุวิช คมพยัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัด
งานประเพณีสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ 6 - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ การจัดงาน    
ในปีนี้ ทาง อบต. หินดาด ได้มีการจัดขบวนรถแห่เพื่อใช้ประกวด โดยได้รับการออกแบบการจัดขบวนจาก  
นายสมบัติ วงศ์ศร อดีตบ้านใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ในปีนี้จะมีการจัดรูปขบวนที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นการ
นำขยะเหลือใช้ประเภทขวดพลาสติกต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในรูปขบวนฯ ดังนั้น ผมจึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกฯ 
พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันบริจาคขวดน้ำพสาสติกใส เพ่ือใช้ร่วมงานขบวนฯ กัน ครับ  

 

ที่ประชุม รับทราบ  
     
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเพ่ิมเติมอีก หรือไม่ 
ที่ประชุม             ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ กล่าวปิดการประชุมสภาฯ 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๑๕  นาฬิกา 
 

 
                                                  ลงชื่อ.............................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายกิตต ิ รตันกรกาญจน์) 
                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
          เมื่อวันที่...๒๒...เดือน..ตุลาคม......พ.ศ. ๒๕๖๗  
 

 
ลงชื่อ ............ ................................คณะกรรมการฯ 

                   (นายชำนาญ บ้ำสันเทียะ) 
 

ลงชื่อ  ...........................................คณะกรรมการฯ 
(นางแสงทอง  มีสกุล) 
 

ลงชื่อ  ...........................................คณะกรรมการฯ 
                      (นางจิตรา ภูเด่น) 

                        -  สภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาฯ 
                            สมัย....วิสามัญ.....สมัยที่...๑...............ครั้งที่....๒/๒๕๖๗......... 
                             เมื่อวัน.....พุธ........ที่...๓๐.เดือน...ตลุาคม............พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 
 

                                                 ลงชื่อ..................... ..................... ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายสมมุ่ง  เยอสูงเนิน) 

              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  


